
BORGARRÁÐ 7. nóvember 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
viðhaldskostnað húsnæðis í eigu Félagsbústaða - R19110060

1. Á hvaða grunni telja Félagsbústaðir það nauðsynlegt að kaupa/eiga allt húsnæði sem er á 
þeirra vegum með tilheyrandi viðhaldskostnaði?
2. Hefur verið gerð úttekt á því hvort sé hagstæðara að leigja húsnæði af leigufélögum í stað 
þess að eiga allt húsnæði? 
3. Hver er viðhaldskostnaður kostnaður íbúða í eigu Félagsbústaða árið 2015, 2016, 2017, 
2018 og það sem af er ársins 2019?
4. Er viðhaldið boðið út til að fá hagstæðasta verð?


